

Tiếp sức cho điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hàng chục nghìn cán bộ y tế, sinh viên các trường y, dược đã đăng ký sẵn sàng đến 2 “điểm nóng” Bắc Giang, Bắc Ninh để tham gia chống dịch. Tất cả đều mang trong mình tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và trách nhiệm của người cán bộ y tế, khi đất nước đang trong thời kỳ dịch bệnh diễn biến phức tạp.



Sinh viên các trường y, dược tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại điểm nóng dịch Bắc Giang

Nguồn: ITN

Thích ứng nhanh với công việc

“Dịch đang rất phức tạp, rất cần sự trợ giúp của lực lượng sinh viên trường mình” - thông báo ấy của giảng viên vào buổi sáng 16.5 vẫn khiến Bùi Phương Thảo, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhớ như in. Không ngần ngại Thảo ngay lập tức đăng ký tham gia chi viện cho “điểm nóng” Bắc Giang và Bắc Ninh. Tuy mới chỉ là sinh viên năm thứ 2 nhưng Phương Thảo đã có kinh nghiệm chống dịch Covid-19 sau đợt xung phong đi lấy mẫu tại Hải Dương.

“Vi ở năm thứ hai, chúng em đã học các môn chuyên ngành và thêm nữa là được tập huấn rất kỹ trước khi thực hiện nhiệm vụ nên em và các bạn cảm thấy tự tin hơn. Lần đầu chống dịch ở Hải Dương còn lóng ngóng chưa quen việc, nhưng đến lần thứ 2 này, chúng em đã có kinh nghiệm rồi. Em muốn công hiến một phần nhỏ trong cuộc chiến chống đại dịch này, để Nhân dân và gia đình được an toàn, sớm trở lại cuộc sống trước đây” - Bùi Phương Thảo chia sẻ.

Khối lượng công việc tại Bắc Giang cao gấp nhiều lần Hải Dương bởi quy mô đợt bùng phát dịch lớn hơn trước. Cường độ công việc tăng cao nhưng đối với Thảo,

điều khiến em bớt mệt mỏi sau ngày làm việc căng thẳng chính là tinh người “nở hoa” giữa vùng dịch. Thảo xúc động chia sẻ, người dân Bắc Giang mến khách; đoàn thanh niên và mọi người rất chu đáo, chuẩn bị đồ ăn, nước uống và đồ dùng cá nhân, không để y, bác sĩ hay các sinh viên trường y thiếu bất kì thứ gì. Rất nhiều người dân đến ủng hộ, có người dành cả buổi sáng để làm hơn 200 chai nước ép mang đến tiếp sức cho đoàn.

Khác với Thảo, Hoàng Việt Tiệp lại là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, năm nay tròn 26 tuổi và là thành viên trẻ nhất trong đoàn chi viện lần hai của ngành y tế Yên Bái tới Bắc Giang chống dịch.

Những ngày cuối tháng 5, tiết trời Bắc Giang nắng nóng cao độ. Nhóm của Tiệp trong mặc đồ bảo hộ kín mít, liên tục tiếp nhận, thăm khám, sàng lọc, chăm sóc ban đầu cho các ca nghi mắc Covid-19. Tiệp nhanh chóng thích nghi với cường độ công việc cao. Do đặc thù luôn trong tình trạng “trực chiến 24/24 giờ” nên bất kể lúc sáng sớm hay khi tối muộn, cứ có bệnh nhân đến là Tiệp bật dậy làm việc.

“Có những hôm phải vào từng thôn làm công tác truy vết, khám bệnh cho người

nghi mắc Covid-19 tại nhà, bọn em quên cả ăn. Đến khi về thì xuất cơm trong hộp đã nguội, trời nắng nóng nên rất nhanh hỏng. Bọn em lại uống sữa thay ăn để lấy sức làm việc” - Bác sĩ Hoàng Việt Tiệp chia sẻ.

Tham gia trên mọi mặt trận phòng, chống dịch

Bùi Phương Thảo và Hoàng Việt Tiệp chỉ là 2 trong số hàng chục nghìn cán bộ y tế, sinh viên các trường y, dược tham gia chống Covid-19 tại tâm dịch. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 29.5, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, đã có 25.680 cán bộ y tế, sinh viên các trường y, dược đăng ký sẵn sàng đến 2 “điểm nóng” dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Theo Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, hiện đã có tổng số 2.343 cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng y dược tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Trong đó, đợt 1 từ trước ngày 24.5 là 1.976 người và đợt 2 từ ngày 27.5 là 367 người.

Liên quan đến công tác hỗ trợ nhân lực của Bộ Y tế và ngành y tế các địa phương cho “điểm nóng” Bắc Giang chống dịch Covid-19, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, đến nay, đã có 1.400 cán bộ y tế các lực lượng gồm nhân viên y tế, y tế quân đội, y tế công an, sinh viên các trường đại học, cao đẳng y, dược tham gia vào tất cả các mặt trận phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

“Về nhân lực cho lĩnh vực điều trị, các chuyên gia hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy đã được điều về Bắc Giang hỗ trợ các cơ sở điều trị của tỉnh về lĩnh vực hồi sức tích cực. Về lĩnh vực xét nghiệm, hiện có 700 nhân viên y tế liên tục đi lấy mẫu hàng ngày. Trong tình huống dịch lan rộng, Bộ Y tế đã và đang chủ động về nguồn nhân lực để sẵn sàng điều động đến Bắc Giang khi cần” - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

TÙNG DƯƠNG

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29.5.2020 của Chính phủ)